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	 เร่ือง	การบริหารกลุ่มอาคารพิเศษ	 ได้เคย 
เสนอต่อที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล	คร้ังท่ี	
8/2557	วันท่ี	23	เมษายน	2557	อาคารน้ีสร้างเสร็จ
นานแล้วมีผู้สงสัยว่าทำาไมยังไม่มีแผนการดำาเนินการ
ออกมาให้เห็น	มีแนวคิดหลากหลาย	แต่มีแนวคิดท่ี 
สมเหตุสมผลและถือเป็นข้อสรุปแล้วคือ	จะรวมกลุ่ม
เปน็กลุ่มอาคารพเิศษ	4	อาคาร	ได้แก่	มหิดลสิทธาคาร	
สิริวิทยา	สิรีรุกขชาติ	และศูนย์การเรียนรู้	อยู่ภายใต้ 
การบริหารจัดการกลางของมหาวิทยาลัย	โดยไม่มีการ
แบ่งแยก	ให้เกิดเป็น	Complex	 ของ	4	อาคาร	คือ 
หากมีการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ	หรือการแสดง 
ดนตรี	ท่ีมหิดลสิทธาคารจะสามารถขยายพ้ืนท่ี	โดยจัด 
ห้องย่อย	ณ	อาคารสิริวิทยา	อาคารสิรีรุกขชาติ	หรือ
อาคารศูนย์การเรียนรู้ได้	จึงเกิดเป็นแนวคิดการบริหาร
กลุ่มอาคารพิเศษข้ึน

	 แนวคิดนี้มีพันธกิจคือ	 ให้การบริหารจัดการ	
ดำาเนินไปด้วยการนำานวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้	 ร่วมกับ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	และวิธีการท่ีเหมาะสมกับ
ประโยชน์ใช้สอยของอาคาร	รวมถึงการบำารุงรักษา 
ให้คงสภาพสวยงามเช่นน้ีตลอดไป	 ท้ังน้ีท้ังน้ันจะต้อง 
อยู่ภายใต้งบประมาณสมดุล	เพ่ือความย่ังยืน	แต่หากจะ
ให้อยู่ภายใต้งบประมาณของมหาวิทยาลัย	นานวันไป
อาจไม่เกิดการพัฒนา	และไม่ย่ังยืน	หากในวันหน่ึงท่ี 
งบประมาณไม่เพียงพอ	งานต่าง	ๆ	จะไม่สามารถดำาเนิน
ไปได้
	 งบประมาณสมดุลคือ	 ค่าใช้จ่ายในการ 
ดำาเนินการ	(Operating	Cost)	เท่ากับ	รายรับ	ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง	โดยมีเป้าหมายคือ	ต้องการ

จะให้เป็นศูนย์ประชุม	 สัมมนาทางวิชาการ	รวมถึง
นวัตกรรมและการแสดงศิลปวัฒนธรรม	ดนตรี	ในระดับ
ช้ันนำาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	ภายใน	5	ปี	
ซ่ึงหลายเสียงบอกว่าเราเป็นแล้ว	แต่เป็นด้วยสถานท่ี	
ส่วนการบริหารจัดการยังไม่ใช่	จึงเป็นกลุ่มท่ีทีมบริหาร
ต้ังข้ึนมาโดยขอบเขตของการดูแลคือ	เร่ืองของอาคาร	
สถานท่ี	(Facility	Management)	ระบบสาธารณูปโภค	
สุขาภิบาล	ระบบปรับอากาศในอาคาร	การดูแลรักษา
อุปกรณ์การแสดงบนเวที	 ซ่ึงอุปกรณ์ของเราสมบูรณ์
แบบ	แต่มีความสลับซับซ้อน	เป็นเร่ืองยากท่ีจะจัดการ
ได้	 เราเคยว่าจ้างให้บริษัทเข้ามาจัดการแสดง	พบว่า
อุปกรณ์บางช้ินบริษัทผู้ถูกจ้างยังไม่เคยได้ใช้งานมาก่อน	
ถือว่าของเราเป็นอันดับ	1	ของประเทศน้ีแน่นอน	แต่
หากในระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาจเทียบได้กับ	
เอสพลานาด	ของประเทศสิงคโปร์	และหากมีการจัด 
เล้ียง	เราต้องเพ่ิมการจัดการดูแลเร่ืองระบบโภชนาการ
ให้เหมาะสม	ให้ถูกสุขลักษณะ	รวมถึงเร่ืองของการ 

ทำาความสะอาด	การจัดการขยะ	การจัดภูมิทัศน์	ท่ีจอด
รถ	ท้ังหมดท่ีกล่าวไปแล้วน้ันคือขอบเขตการจัดการของ
คณะทำางานชุดน้ี	ท่ีจะดูแลเป็นพิเศษ
	 ต่อไปจะกล่าวถึงส่วนท่ีทุกท่านให้ความสนใจ 
คือ	มหิดลสิทธาคาร	ขอเล่าประวัติพอสังเขปเพ่ือเข้าใจ
ความเป็นมาของมหิดลสิทธาคาร
	 มหิดลสิทธาคาร	เร่ิมต้นต้ังแต่ปี	พ.ศ.	2548	
โดยศาสตราจารย์	นพ.ศรีประสิทธ์ิ	 บุญวิสุทธ์ิ	รอง
อธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา	 เป็นประธาน	 มีการ 
ให้บริษัทมานำาเสนอแบบ	 แต่ยังไม่เป็นท่ีพอใจของ 
คณะกรรมการ	จึงได้ปรึกษานายกสมาคมสถาปนิกและ

บรรยายพิเศษ เร่ือง มหิดลสิทธาคาร 
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สมาคมสถาปนิกสยาม	ทางน้ันเสนอว่าเราน่าจะแจ้ง
กรอบความคิด	 ส่ิงท่ีเราต้องการ	และจัดการประกวด
แบบข้ึน	 โดยเลือกแบบที่สวยที่สุด	จากน้ันจึงจัดทำา	 
TOR	ตอนต้นระบุว่า	จะใช้ในการประสิทธ์ิประสาท
ปริญญาบัตร	กำาหนดจำานวนท่ีน่ัง	5,000	ท่ีน่ัง	ต่อมา
ปี	พ.ศ.	2549	ได้ลดจำานวนเหลือ	4,000	ท่ีน่ัง	และให้
สามารถจัดแสดงดนตร	ีประชุมวิชาการได้ด้วย	คือให้
สามารถจัดกิจกรรมได้หลายรูปแบบ	 มีหลายบริษัท 
เข้าร่วมประกวดแบบ	ในท่ีสุดคณะกรรมการตัดสินเลือก	
บริษัท	เอ49	โดย	บริษัทได้ออกแบบโดยใช้สัญลักษณ์
และแนวคิดของความเป็นมหิดลคือ	 ด้านหน้าเป็น 
ดอกกันภัยมหิดล	มองจากมุมสูงจะเหมือนโครงสร้าง
ของมนุษย์	 เน่ืองจากจุดเด่นของมหาวิทยาลัยอยู่ท่ี
วิทยาศาสตร์สุขภาพ	 รูปแบบทางสถาปัตยกรรมจึงมี
แนวคิดมาจากโครงสร้างเชิงกายภาพของพืชและมนุษย์	
ผสมผสานกับรูปแบบตราสัญลักษณ์	 ต้นกันภัยมหิดล	
และสถาปัตยกรรมไทย	ซ่ึงสะท้อนถึงความสง่างามและ
แสดงให้เห็นถึงมหิดลท่ีมีรากฐานมาจากแพทยศาสตร์	
รวมถึงการประหยัดพลังงาน	และได้มีการขออนุมัติ 
งบประมาณในปี	พ.ศ.	2550	ในวาระของ	ศาสตราจารย์	
นพ.พรชัย	มาตังคสมบัติ	 สำานักงบประมาณอนุมัติ 
งบประมาณมาให้	999	ล้านบาท	ซึ่งความจริงแล้วใช้ 
งบประมาณมากกว่าน้ันแต่เน่ืองจากหากเกิน	1,000	
ล้านบาท	จะมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก	ทางมหาวิทยาลัยจึง 
ตัดงบท่ีขออนุมัติเหลือเพียง	999	ล้านบาท	โดยรัฐบาล
จ่ายให้	500	ล้านบาท	และใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
อีก	499	 ล้านบาท	 ค่าใช้จ่ายจริงตัดลดไปโดยการ 
ตัดในส่วนท่ีไม่จำาเป็นออกก่อน	ลดจำานวนท่ีน่ังเหลือ	 
2,000	 ท่ีน่ัง	วางแผนว่าจะมีอาคารประกอบ	 ซ่ึงเป็น
อาคารจอดรถและห้องประชุมย่อย	 แต่ส่วนน้ันจะเป็น	
เฟส	2	เน่ืองจากงบประมาณยังไม่พอ	การก่อสร้างเร่ิม
ข้ึนในปี	พ.ศ.	2552	ในวาระของ	ศาสตราจารย์คลินิก	
นพ.ปิยะสกล	สกลสัตยาทร	โดยงบประมาณการก่อสร้าง
มีตัวเลขสูงข้ึนเป็น	1,048	ล้านบาท	เน่ืองจากค่าวัสดุ
อุปกรณ์มีราคาสูงข้ึน	และในปลายปี	พ.ศ.	2554	เป็น
ช่วงการเปล่ียนวาระการดำารงตำาแหน่งของอธิการบดี	
จากศาสตราจารย์	คลินิก	นพ.ปิยะสกล	สกลสัตยาทร	
เป็น	ศาสตราจารย์	นพ.รัชตะ	รัชตะนาวิน	ซ่ึงระหว่างน้ี
การก่อสร้างยังดำาเนินไปอย่างต่อเน่ือง	และในช่วงต้นปี	
พ.ศ.	2555	รองศาสตราจารย์	ดร.สุกรี	เจริญสุข	ได้ 
เข้าพบท่านอธิการบดี	และแจ้งว่าเดิมท่ีได้ออกแบบให้
สามารถแสดงออเคสตร้าได้น้ัน	แต่	ณ	ขณะน้ันได้มีการ
ตัดระบบอะคูสติกออก	เหลือเพียงระบบราวด์สปีคเกอร์
คือ	ระบบเสียงธรรมดา	หลังจากน้ัน	รองศาสตราจารย์	
ดร.สุกรี	 เจริญสุข	 รองศาสตราจารย์	 นพ.วิชาญ	 
โชคธนะศิริ	รองศาสตราจารย์	นพ.สรนิต	ศิลธรรม	ได้
เดินทางไปดูงานเก่ียวกับระบบอะคูสติก	ท่ีเยอรมัน	และ

ออสเตรีย	ด้วยความคิดท่ีว่า	 เม่ือสร้างแล้วก็ควรทำาให้
สมบูรณ์แบบจึงได้ปรับเปล่ียนให้มีระบบออะคูสติก	ทำาให้
เกิดงบประมาณเพ่ิมข้ึนมาอีก	400	ล้านบาท	โดย	300	
ล้านบาท	เป็นของระบบอะคสูตกิ	ส่วนอีก	100	ล้านบาท	
เป็นของระบบท่ัวไปท่ีต้องเพ่ิมเติม	ดังน้ันงบประมาณท่ี
ใช้ในการสร้างมหิดลสิทธาคารเดิมเป็นเงิน	1,048	ล้าน
บาท	รวมกับส่วนท่ีเพ่ิมอีก	400	ล้านบาท	และจากท่ี 
ได้ผ่านท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย	 ได้ขอให้ส่วนงาน 
ท้ังหลายช่วยในการก่อสร้างของ	3	อาคารหลัก	ได้แก่	
มหิดลสิทธาคาร	 สิริวิทยา	 และศูนย์การเรียนรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล	โดยงบประมาณท่ีต้องเพ่ิมรวมแล้ว
เป็นเงิน	620	ล้านบาท	ซ่ึงจะให้คณะ/ส่วนงานช่วยกัน
คร่ึงหน่ึงกับมหาวิทยาลัย	คือ	310	ล้านบาท	โดยสรุป	
งบประมาณรวมของมหิดลสิทธาคาร	1,468	ล้านบาท	
ศูนย์การเรียนรู้	460	ล้านบาท	สิริวิทยา	409	ล้านบาท	
และสิรีรุกขชาติ	362	ล้านบาท	ซ่ึงอาจจะจำาแบบง่าย	ๆ 	
ว่า	มหิดลสิทธาคารใช้งบประมาณ	1,500	ล้านบาท	และ
จะได้นำาเลขจำานวนน้ีมาคำานวณต่อ
	 ย้อนกลับมาท่ีมหิดลสิทธาคาร	วัตถุประสงค์เพ่ือ	
	 1.	 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร	
อดุลยเดชวิกรม	พระบรมราชชนก
	 2.	ใช้เป็นสถานที่ในการพระราชทานปริญญา
บัตรแก่บัณฑิตมหิดล	เน่ืองจากท่ีผ่านมาเราใช้หอประชุม
กองทัพเรือ	มาโดยตลอด
	 3.	ให้เกิดการใช้ประโยชน์ให้เต็มท่ี
	 4.	ใช้เป็นหอดนตรี	หอแสดงศิลปวัฒนธรรม	
จัดประชุมวิชาการ	
	 5.	อ่ืน	ๆ 	ที่ไม่ขัดกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
	 ซึ่งวัตถุประสงค์สำาคัญคือ	ข้อ1	และข้อ2	ส่วน
ข้อ	3	–	4	คือเป็นส่วนที่เสริมขึ้นมาจากข้อหลัก
	 ดังนั้นเราต้องนำาตัวเลขต้นทุน	 คือ	1,500	 
ล้านบาท	มาคำานวณ	ต้นทุนคงท่ี	คือไม่ว่าจะมีการจัด 
กิจกรรมหรือไม่ก็ยังต้องดูแลรักษามหิดลสิทธาคารให้ 
คงสภาพสวยงามเช่นนี้ต่อไป	 ได้แก่	ค่าบำารุงรักษา	
ประกอบด้วย	ค่าไฟฟ้า-แสงสว่าง	ค่าเคร่ืองปรับอากาศ	
ค่าดูแลทำาความสะอาด-รักษาความปลอดภัย	ซ่ึงบางข้อ
เป็นค่าใช้จ่ายจริง	บางข้อเกิดจากการคำานวณ	เพราะ 
ค่าใช้จ่ายบางข้อจะไม่สามารถทราบได้หากยังไม่ได้เปิด
ใช้งานจริง	 ซ่ึงมหิดลสิทธาคารเปิดใช้งานวันแรกเม่ือ 
วันท่ี	10-11	มกราคม	2557	ท่ีได้จัด	Soft	Opening	
ส่วนหน่ึงเพ่ือเป็นการตรวจรับอาคารเบ้ืองต้น	และ
เป็นการเก็บข้อมูล	พบว่า	ค่าบำารุงรักษา	ค่าบุคลากรท่ี
ใช้ในการดูแลอาคาร	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่ายหน่ึง 
ท่ีมีผู้สงสัยคือ	 การบำารุงรักษาอาคาร	 ส่วนน้ีคำานวณ 
ตามหลักของต้นทุน	หากเป็นภาคเอกชน	กรณีท่ีมีการ
ซ่อมแซม	บำารุง	จะคิด	4%	ของค่าก่อสร้างอาคาร	ซ่ึง	
4%	ของ	1,500	ล้านบาท	เท่ากับ	500,000	บาท/เดือน	
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ส่วนนี้คือ	 ค่าเฉล่ียระยะต้น	 ซ่ึงในช่วง	1-2	 ปีแรกยัง 
ไม่ได้ใช้	หากเปิดใช้ไปส่วนนี้ก็จะเพิ่มขึ้น	หากไม่ได้ใช้จะ
เก็บไว้	 สำาหรับในอนาคตจะต้องใช้ส่วนน้ี	 เม่ือมีการ
ประเมินเร่ืองของอาคารจะมีค่า	CAPEX	อยู่ท่ี	4%	 
(CAPEX	 คือ	 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการสร้างอาคาร	 
ซ้ือเคร่ืองมือใหม่	รวมถึงการอัพเกรดต่าง	 	ๆ เพ่ือเพ่ิม 
ขีดความสามารถในการแข่งขัน)	 แต่รายการอ่ืนเป็น
ตัวเลขจริงจากการดำาเนินการ	 ได้แก่	 ค่าประกันภัย	 
ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	 โดยค่าซ่อมแซมอุปกรณ์อยู่ท่ี	
450,000	บาท	 เนื่องจากอุปกรณ์เวทีของมหิดล 
สิทธาคารเป็นแบบ	No	repair,	Replace	only	คือหาก
เกิดการชำารุดหรือความเสียหายข้ึนจะต้องเปล่ียนยกช้ิน
ไม่สามารถซ่อมแซมได้	 แต่ส่วนน้ีเป็นข้อจำากัดท่ี 
เราทราบมาต้ังแต่ต้น	 จึงต้องมีการบำารุงรักษาอย่างดี	
ดังน้ัน	ค่าใช้จ่ายคงท่ีอยู่ท่ี	1,800,000	บาทต่อเดือน	โดย
ค่าเส่ือมอาคารเราจะไม่นำามาคิด	ในขณะท่ีภาคเอกชน
จะนำาค่าเส่ือมอาคารมาคิดด้วยเพราะมีแนวคิดว่าเม่ือ
เวลาเปล่ียนไปหากจะสร้างอาคารใหม่	การลงทุนจะต้อง
ครอบคลุมอาคารท่ีจะสร้างใหม่
	 เม่ือค่าใช้จ่ายคงท่ีต่อเดือนคือ	1,800,000	บาท	
30	วัน	ซ่ึงทุกวันไม่ว่าจะมีกิจกรรมหรือไม่	ค่าใช้จ่ายส่วน
น้ียังคงเกิดข้ึน	แต่หากมีกิจกรรมท้ัง	30	วัน	ค่าใช้จ่าย
คงที่ต่อวันคือ	60,000	บาท	(1,800,000/30)	แต่ใน
ความเป็นจริงเหตุการณ์น้ันเกิดข้ึนได้ยาก	 หากมี 
กิจกรรม	15	 วัน	ค่าใช้จ่ายคงท่ีต่อวันคือ	120,000	 
บาท	(1,800,000/15)	หากมีกิจกรรม	8	วัน	ค่าใช้จ่าย
คงท่ีต่อวันคือ	225,000	บาท	(1,800,000/8)	แต่คิด
ว่าตัวเลขท่ีเป็นไปได้คือ	4	คร้ังต่อเดือน	ในระยะต้น	แต่
ถ้าดีจริง	ๆ 	หรือเราเก่งจริง	ๆ 	อาจจะถึง	8	คร้ังต่อเดือน	
ซ่ึงใน	4	คร้ังต่อเดือน	จะเป็นวันซ้อม	1	วัน	วันจริงจะ
เป็น	8	วัน	ดังน้ันส่วนท่ีนำามาต้ังสมมติฐานในการคิด
ต้นทุนคือ	200,000	-	500,000	บาทต่อวัน	
	 ต่อไปจะกล่าวถึง	 ต้นทุนผันแปร	 (Variable	
Cost)	คือค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนเฉพาะในวันแสดง	คือ	ต้อง
ใช้น้ำาและไฟเพ่ิม	 เพ่ิมจำานวนคนปฏิบัติงาน	 เพ่ิมการ
ทำาความสะอาด	ซ่ึงแบ่งเป็น	2	วัน	คือวันซ้อมและวัน
แสดงจริง	ซ่ึงวันแสดงจริงจะมีเจ้าหน้าท่ีต้อนรับ	เคร่ือง
ปรับอากาศถูกเปิดเต็มท่ี	ในขณะท่ีวันซ้อมเจ้าหน้าท่ีจะ
ไม่มากเท่าและเคร่ืองปรับอากาศอาจจะใช้เพียงบนเวที	
ท้ังหมดเป็นข้อมูลท่ีเก็บจากวันท่ี	10-11	มกราคม	2557	
ท่ีมีการจัดงาน	Soft	Opening	สรุป	คือ	ค่าใช้จ่ายเพิ่ม
เติมท่ีเกิดข้ึนในวันแสดงจริงอยู่ท่ี	170,000	บาท	และ 
วันซ้อมอยู่ท่ี	96,000	บาท	ต่อวัน	โดยจะมีค่าบุคลากร 
เพิ่มเติมในวันแสดงจริงอยู่ที่	 16,200	บาทต่อวัน	 
สรุปโดยรวมท้ังหมด	หากมีการจัดงาน	4	คร้ังต่อเดือน	 
ต้นทุนคงท่ี	เท่ากับ	460,000	บาทต่อวัน	ถ้า	8	คร้ัง
จะเหลือ	230,000	บาทต่อวัน	วันซ้อมใหญ่มีค่าใช้จ่าย

เพียง	96,000	บาท	 แต่วันแสดงจริงค่าใช้จ่ายคือ	
170,000+16,200=186,200	บาท	 คิดเป็นตัวเลข 
กลม	ๆ 	วันซ้อม	100,000	บาท	วันจริง	200,000	บาท	
เพราะฉะน้ันทีมบริหารสินทรัพย์และทีมบริหารเห็นว่า	
หากเราจะสนับสนุน	บุคลากรภายในของเรา	หน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล	หากมาใช้สถานท่ี	เราไม่คิด
ต้นทุนคงท่ี	 ถือว่าเป็นทรัพย์สมบัติของมหาวิทยาลัย	 
แต่จะคิดเฉพาะต้นทุนผันแปร	น่ันคือ	จะคิดราคาวันซ้อม	
100,000	บาท	และวันแสดงจริง	200,000	บาท	สำาหรับ
บุคคลภายนอก	จะคิดรวมท้ังต้นทุนคงท่ีและต้นทุน
ผันแปร
	 ได้มีการนำาแบบจำาลอง	ของภาคเอกชนเข้ามา
ใช้	จากการศึกษาดูงาน	และการสอบถาม	ทั้งจาก	 
อิมแพ็คอารีน่า	เมืองทองธานี	NCC	Hall	(ศูนย์ประชุม
แห่งชาติสิริกิต์ิ)	พารากอนฮอลล์	ศูนย์วัฒนธรรมแห่ง
ประเทศไทย	 เมืองไทยรัชดาลัย	 เธียเตอร์	 โรงละคร 
อักษรา	คิง	เพาเวอร์	พบว่า	จะมีการคิดค่าการตลาด
บวกเพ่ิม	30%	จากราคาต้นทุน	ในส่วนน้ีเราจะเปรียบ
เทียบกับโรงละครอักษรา	 คิง	 เพาเวอร์	 เน่ืองจากมี
ลักษณะเป็นฮอลล์	 เหมือนกัน	 เน่ืองจาก	พารากอน	
ฮอลล์	 เป็นพ้ืนราบ	NCC	Hall	บางห้องเป็นพ้ืนราบ	
มหิดลสิทธาคารเป็นแบบจำากัดจำานวนผู้เข้าชม	เหมือน
โรงละครอักษราและเมืองไทยรัชดาลัย	แต่โรงละคร
อักษรามีท่ีน่ัง	700	 ท่ีน่ัง	 จึงนำาราคาของโรงละคร 
อักษรามาเป็นแนว	โดยโรงละครอักษรามี	700	ท่ีน่ัง
ราคา	450,000	บาท	มหิดลสิทธาคาร	มี	2,000	ท่ีน่ัง	
หากเทียบกันให้	คูณ	3	คิดเป็น	1,350,000	บาท	แต่
สำาหรับมหิดลสิทธาคารคงเป็นไปไม่ได้	 เพราะช้ันล่าง 
มี	1,000	ท่ีน่ัง	ช้ัน	2-3	รวมกัน	เป็นอีก	1,000	ท่ีน่ัง	
จึงคดิในสดัสว่นทีเ่ปน็ไปไดค้อื	800,000	บาท	เน่ืองจาก
สถานท่ีของเราอยู่ห่างออกมา	และท่ีจอดรถยังมีจำานวน
จำากัด	โปรโมช่ันปีแรก	เพ่ือเป็นการดึงดูดให้มีผู้เข้ามาใช้
สถานท่ี	และสัมผัสถึงความมีประสิทธิภาพของมหิดล
สิทธาคาร	เราจะลดราคาอีกราว	40%	

ที่มา	www.manager.co.th
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	 แนวคิดโครงสร้างการบริหารจัดการของศูนย์
บริหารอาคารพิเศษ	 ซ่ึงมีท้ังหมด	4	อาคาร	 ได้แก่	 
มหิดลสิทธาคาร	 สิรีรุกขชาติ	 ศูนย์การเรียนรู้	 และ 
สิริวิทยา	(อาคารปฏิบัติการเรียนรวม)	แบ่งออกเป็น	2	
กลุ่ม	กลุ่มแรกคือ	ส่วนของอาคารท่ีไม่ได้มีการใช้งาน 
ทุกวัน	สำาหรับจัดกิจกรรมใหญ่	ๆ	ได้แก่	มหิดลสิทธาคาร	 
สิรีรุกขชาติ	 จะมีการจัดกำาลังบุคลากรในปริมาณท่ี 
น้อยท่ีสุดแต่เพียงพอสำาหรับบำารุงรักษาให้คงสภาพ
สวยงาม	และเม่ือมีงานจะว่าจ้างจากภายนอกเข้ามา 
เพ่ิมเติม	 เพ่ือไม่ให้เกิดการส้ินเปลืองส่วนอีกกลุ่มได้แก่
อาคารเรียนและศูนย์การเรียนรู้	 ท่ีมีกิจกรรมทุกวัน	 
ส่วนน้ีจะมีบุคลากร	80%	สาเหตุท่ีจัดให้อยู่ด้วยกัน
เนื่องจากจะมีการจัดสรรคน	กรณีท่ีกลุ่มท่ี	1	 มีงาน	 
จะมีการระดมคน	จากกลุ่มที่	2	มาช่วย	อาจเป็นวัน 
เสาร์-อาทิตย์	 แต่หากยังไม่เพียงพอจะว่าจ้างบริษัท
ภายนอกเป็นการเฉพาะกิจ	และเพ่ือเป็นการทลายไซโล	
ไม่มีการแบ่งอาณาจักร	 ให้ถือเป็นกลุ่มเดียวกัน	อยู่ 
ภายใต้สำานักงานอธิการบดีท่ีมีท่านอธิการบดีเป็น
ประธาน	บริหารจัดการภายใต้คณะกรรมการ	 โดย 
คณะกรรมการ	มีหน้าท่ี	คือ
	 1.	กำาหนดนโยบายการบริหารจัดการโครงการ
ให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย	พร้อมท้ัง
กำาหนดมาตรฐานการบริการเทียบเท่าสากล	ภายใต้ 
งบประมาณสมดุล	ระยะแรกจะได้รับการสนับสนุน 
จากมหาวิทยาลัย	แต่หลังจาก	5	ปีผ่านไป	ต้องเล้ียง
ตนเองได้	 ต้องมีรายได้เท่ากับค่าใช้จ่ายในการดำาเนิน
กิจการ	(Revenue	=	Operating	cost)	
	 2.	ต้องมีความหลากหลาย	หากจัดการแสดง
ดนตรี	 ต้องปรับวิธีทำางานให้เหมือนการแสดงดนตรี	
หากจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	 ต้องปรับการ
ทำางานให้เป็นพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	 ซ่ึงส่วนน้ี 
เราสำาเร็จมาแล้ว	และจัดออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบ	
หากเป็นการประชุมวิชาการก็ต้องสามารถปรับการ
ทำางานได้	 ต้องมีความยืดหยุ่น	 เพ่ือตอบสนองกับ 
ทุกกิจกรรม
	 3.	 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นสถานท่ีใช้งาน
สำาหรับภายในมหาวิทยาลัย	 ท่านอธิการหลายสมัย 
ได้กล่าวไว้ว่า	มหิดลสิทธาคารจะเป็นความภาคภูมิใจ	 
ไม่เพียงแต่เฉพาะชาวมหิดล	หรือจังหวัดนครปฐม	แต่
เป็นความภาคภูมิใจของคนทั้งประเทศ	ต้องเป็น	Must	
Destinate	 ของ	 Tourist	 เหมือนอย่างท่ีหากไป	
ออสเตรเลีย	ต้องไปถ่ายรูปท่ี	Opera	House	หากไป
สิงคโปร์	ต้องไปเอสพลานาด	หากมาประเทศไทยอยาก
จะให้ต้องมา	มหิดลสิทธาคาร	น่ันคือส่ิงท่ีเราคาดหวัง
และจะต้องทำาให้ถึงตรงน้ันให้ได้
	 ดังน้ัน	 ให้กิจกรรมภายในเป็นกิจกรรมหลัก	 
หากมีกิจกรรมใดเกิดข้ึนซ้อนกัน	ต้องมีการเจรจาและ 

ให้สิทธิกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยก่อน	 ส่วนน้ี 
คือหน้าท่ีของคณะกรรมการและเช่ือมโยงถึงนโยบาย
	 องค์ประกอบของคณะกรรมการ	ดังน้ี	
			1.	ท่านอธิการบดีเป็นประธาน	
			2.	รองอธิการบดี	2	ท่าน	
			3.	คณบดีท่ีเป็นผู้แทนจากท่ีประชุมคณบดี	2	ท่าน	
			4.	ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง	7	ท่าน	ซึ่งสำาหรับผู้ 
ทรงคุณวุฒิน้ีเราต้องการจำานวนหลายท่าน	 เพราะเรา
คิดว่าไม่ใช่ความสามารถของมหิดล	เราต้องการผู้ท่ีมี
ความรู้ความสามารถในเชิงบริหารจัดการทุกด้าน	ไม่ว่า
จะเป็นด้านการเงิน	ด้านการตลาด	
	 	 5.	 ผู้อำานวยการศูนย์บริหารกลุ่มอาคารพิเศษเป็น	
กรรมการและเลขานุการ

ถาม-ตอบ

ถาม	 มีความสงสัยว่าทำาไมจึงใช้	8	วัน	เป็นฐานใน
การคิด	
ตอบ	 จากข้อมูลที่มี	โรงละครอักษรา	คิง	เพาเวอร์	
จัดงานได้มากที่สุดคือสัปดาห์ละ	1	คร้ัง	ซ้อม	1	วัน	
แสดงจริง	1	วัน	คือ	การตั้งสมมติฐานควรให้ใกลค้วาม
เป็นจริง	ประการแรกคือ	ไม่แพงจนเกินไป	ประการต่อ
มาคือ	ถูกจนเกินไป	แล้วผลคือเราจะขาดทุน	จนถึงข้ัน
ไม่สามารถดำาเนินต่อไปได้	ขอเรียนว่า	น่ีคือ	ต้นทุนคงท่ี	
หากเป็นบุคลากรภายใน	จะคิดเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
ในวันซ้อม	100,000	บาท	และวันแสดงจริง	200,000	
บาท	และเม่ือช่วงต้นเดือนพฤษภาคมท่ีผ่านมา	บริษัท	
เบทาโกร	ได้มีการติดต่อขอเช่าสถานที่สำาหรับจัดงาน	 
ซึ่งเสร็จสิ้นไปแล้วเป็นที่เรียบร้อย	นอกจากน้ี	 ยังมี
บริษัทโฆษณาติดต่อขอใช้สถานท่ีสำาหรับถ่ายทำาโฆษณา
สินค้า	 สินค้าบางรายการคณะกรรมการอนุมัติให้เช่า
สถานท่ีถ่ายทำา	แต่สินค้าบางรายการ	คณะกรรมการ 
ไม่อนุมัติเน่ืองจากไม่สอดคล้องกับพันธกิจ	และจะกลาย
เป็นการนำาตรามหิดลไปให้การรับรองกับสินค้าน้ัน	
สินค้าบางรายการคณะกรรมการจะขอดูหลักฐานทาง
งานวิจัย	กรณีมีผู้ท้วงติงเราจะมีหลักฐานทางงานวิจัย
มายืนยันได้	การรับงานแต่ละช้ินเราจะดูว่าสอดคล้อง
หรือทำาให้ช่ือเสียงของมหิดลมัวหมองหรือไม่	
	 ส่วนของภายใน	ตั้งแต่เดือนกันยายน	2556	มี
ประเด็นท่ีรองศาสตราจารย์	ดร.สุกรี	เจริญสุข	ได้เขียน
บทความวิจารณ์	ถึงการบริหารจัดการมหิดลสิทธาคาร	
ท่านอธิการบดีจึงเชิญรองศาสตราจารย์	ดร.สุกรี	เข้าพบ
เพื่อสอบถามถึงปัญหา	ข้อเสนอแนะ	และวิธีแก้ไข	 
รองศาสตราจารย์	ดร.สุกรี	เสนอว่า	ต้องการให้มหิดล
สิทธาคารเป็น	 Home	of	TPO	(The	Thailand	 
Philharmonic	Orchestra)	 และในส่วนการบริหาร
จัดการค่าใช้จ่ายวันละ	50,000	บาท	น่าจะเพียงพอ	แต่	 
รองศาสตราจารย์	นพ.วิชาญ	แจ้งว่า	ตามข้อมูลท่ีได้
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ศึกษาดูงานจากหน่วยงานอ่ืน	พบว่า	มีค่าใช้จ่ายสูงกว่า	
50,000	บาท	ดังน้ัน	ขอให้สรุปจากค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน
จากการใช้งานจริง	งาน	Soft	Opening	เม่ือวันท่ี	10-11	
มกราคม	2557	จึงเกิดขึ้น	เพ่ือเก็บข้อมูลเร่งด่วนและ
ละเอียดทุกกระบวนการ	แต่ก่อนวันจัดงานก็ได้มีประเด็น
เกิดข้ึน	 ท่านอธิการบดีจึงได้เชิญ	รองศาสตราจารย์	
ดร.สุกรี	เพ่ือพูดคุยอีกคร้ัง	รองศาสตราจารย์	ดร.สุกรี	
ยืนยันว่าต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนมหิดล 
สิทธาคารเป็น	Home	of	TPO	ท่านอธิการบดีแจ้งว่า	
โดยหลักการน้ันมหาวิทยาลัยสนับสนุนแต่ในส่วนของ
รายละเอียดขอให้ผู้เก่ียวข้อง	 ได้มีการปรึกษากันเอง	 
ดังน้ัน	ศาสตราจารย์	พญ.สุวรรณา	รองศาสตราจารย์	
นพ.วิชาญ	และรองศาสตราจารย์	นพ.สรนิต	จึงไปพบ	
รองศาสตราจารย์	ดร.สุกรี	 ท่ีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์	 
รองศาสตราจารย์	ดร.สุกรี	แจ้งว่า	ต้องการ	160	วัน	จึง
ลองมาคำานวณกัน	ถ้า	3	วัน	เป็น	วันซ้อม	อีก	1	วัน	เป็น	
วันแสดง	โดยจะใช้วันพฤหัสบดี	–	วันอาทิตย์	สัปดาห์ละ	
4	วัน	ตลอด	10	เดือน	เว้น	2	เดือน	คือ	เดือนเมษายน
และเดือนตุลาคมท่ีปิดเทอม	ทีมบริหารยินดีสนับสนุน 
แต่มี	 Variable	Cost	 แสดงให้	 รองศาสตราจารย์	 
ดร.สุกรี	เห็น	160	วันน้ีรวมเบ็ดเสร็จ	คือ	28	ล้านบาท	
(150,000	*	160	)	รองศาสตราจารย์	ดร.สุกรี	แจ้งว่า
มีงบประมาณ	15	ล้านบาทเท่าน้ัน	รองศาสตราจารย์	
นพ.วิชาญ	จึงแจ้งว่า	มหาวิทยาลัยยินดีสนับสนุน	13	 
ล้านบาท	มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุน	 เพ่ือให้เกิด 
ช่ือเสียง	 ให้เป็น	 Home	 of	 TPO	 หลังจากน้ัน	 
รองศาสตราจารย์	ดร.สุกรี	จึงเร่ิมเปิดการแสดง	มีการ
ประชาสัมพันธ์บนหน้าเว็บไซต์ว่ามหิดลสิทธาคาร 
เป็น	Home	of	TPO	การแสดงดำาเนินไปได้	9	คร้ัง	 
รองศาสตราจารย์	ดร.สุกรี	ทำาหนังสือแจ้งว่า	การแสดง
มีปัญหาค่อนข้างมากด้านการบริหารจัดการ	รวมถึงใน
ช่วงเวลาน้ันตรงกับการชุมนุมท่ีถนนอุทยาน	และตอน
น้ันมหาวิทยาลัยมหิดลมีการประชุม	BCM	(Business	
Continuity	Managements)	เราปิดประตูท้ังหมดหลัง	
18.00	น.	วันเสาร์-อาทิตย์	ปิดประตูท้ังหมด	เหลือเปิด
ประตู	6	ประตูเดียว	 เน่ืองจากหากเกิดเหตุอะไรข้ึน	 
เราจะไม่สามารถควบคุมฝูงชนได้	แต่ในวันท่ีมีการแสดง	
เราเปิดประตู	1	ถึง	21.00	น.	เพ่ืออำานวยความสะดวก	
จากน้ัน	รองศาสตราจารย์	ดร.สุกรี	 ไม่ได้มีหนังสือ 
โต้ตอบกลับมา	 โดยส่งเพียงเช็คเงินสด	จำานวนเงิน 
เท่ากับ	9	วันที่มีการแสดง	และยุติการจัดการแสดงที่
มหิดลสิทธาคาร	ขอย้ายกลับไปจัดที่ภูมิพลสังคีต
	 สรุปเร่ืองราคาการใช้มหิดลสิทธาคาร	ในปีน้ี	
สำาหรับหน่วยงานภายใน	วันซ้อม	100,000	บาท	วัน
แสดงจริง	200,000	บาท	หน่วยงานภายนอก	วันซ้อม	
250,000	บาท	วันแสดงจริง	500,000	บาท	และปี
หน้าจะปรับราคาเป็นวันซ้อม	400,000	บาท	วันแสดง

จริง	800,000	บาท	เพ่ือให้ราคาใกล้เคียงกับตลาดแต่
ถูกกว่า	โดยราคาน้ีคิดเป็น	40%	ของโรงละครอักษรา	
คิง	 เพาเวอร์	 เน่ืองจากความสะดวกของพ้ืนท่ีเรายัง 
เทียบเคียงกับในเมืองไม่ได้
 

ถาม	 ข้อมูลเหล่าน้ี	 ท่ีได้นำามาบรรยายต่อท่ีประชุม
สภาคณาจารย์	 ได้ผ่านท่ีประชุมคณบดี	และท่ีประชุม 
สภามหาวิทยาลัยแล้วใช่หรือไม่
ตอบ	 ข้อมูลเหล่า น้ีผ่านท่ีประชุมคณบดีเป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว	 และเน่ืองจากส่วนน้ีเป็นหน่วยงาน 
ภายในจึงแจ้งท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ

ถาม	 ไม่แน่ใจว่า	สำาหรับการนำาเข้าท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบนั้น	เพียงพอหรือไม่	เน่ืองจาก 
เข้าข่ายเหมือนการลงทุน	 ดังน้ัน	ความเส่ียงต้องอยู่ 
ในระดับท่ีสภามหาวิทยาลัยรับได้	 จึงไม่ควรเป็นการ 
นำาเข้าท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
ตอบ	 ส่วนน้ันไม่เป็นปัญหา	 เราพร้อมจะนำาเข้าท่ี
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา	 แต่ในทาง
กฎหมายไม่จำาเป็น	 เน่ืองจากเป็นการบริหารจัดการ
ภายใน	และได้ผ่านขั้นตอนการขออนุมัติมาแล้ว

ในตอนท้าย
 จะขอแจ้งให้ทราบว่า	 ตามท่ีท่านได้เห็นใน
เว็บไซต์ที่บอกว่ามหาวิทยาลัย	นำาสมบัติของชาติ 
ไปขาย	ขอเรียนให้ทราบว่า	เน่ืองจากการทำาการตลาด	
เราต้องการมืออาชีพมาช่วยในการหากิจกรรมมา 
จัดในสถานท่ี	 โดยที่ส่วนนี้มีการดำาเนินการ	 ได้มี	 4	 
บริษัทช้ันนำาเข้ามานำาเสนอแนวทางเร่ืองการตลาด	 
โดยจัดให้มีการนำาเสนอ	2	คร้ัง	และคร้ังท่ี	2	มี	2	บริษัท	
ท่ีไม่สามารถมานำาเสนอได้	ครั้งนั้นจึงมีพียงบริษัท	 
รอยัล	พารากอน	 ซ่ึงได้นำาเสนอในส่วนของค่าใช้จ่าย 
ในการดูแลอาคารสถานท่ี	 (Facility	Management)	 
ไม่มีการตลาดและราคาสูงมาก	คณะกรรมการจึง 
สรุปว่า	 ไม่ตรงกับ	TOR	และเราอาจจะต้องจัดการ 
ในส่วนน้ีเอง	และได้เร่ิมมีการสรรหา	พิจารณา	บุคลากร
เพ่ือจะเข้ามาทำางานในส่วนน้ี	เน่ืองจากราคาสูงเกินไป	
เราจ่ายในราคานั้นไม่ไหว	และขอบริหารจัดการเอง	
	 ย้อนไปใน	TOR	ท่ีให้บริษัทภายนอกนำาเสนอ
น้ันอยู่บนพ้ืนฐานว่า	ให้วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ใช้สถานท่ี	
160	วัน	คือ	วันพฤหัสบดี	–	วันอาทิตย์	และเพ่ิมอีก	60	
วัน	ที่มหาวิทยาลัยมหิดลจะใช้จัดงานพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร	20	วัน	ในการจัดสถานท่ี	และอีก	40	วัน
เป็นวันกลางท่ีมหาวิทยาลัยมหิดลจะใช้จัดงานของ 
เราเอง	เช่น	ปฐมนิเทศ	เป็นต้น	
 ดังน้ัน ขอช้ีแจงว่า ไม่ได้จะนำาสมบัติของชาติ
ไปขายแน่นอน
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 ขอแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.พูนพิศ อมาตยกุล ในโอกาสท่ีได้รับคัดเลือก 
เข้ารับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร”	โดยเข้ารับรางวัลประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าโสมสวลี	
พระวรราชาทินัดดามาตุ	องค์ประธานกิตติมศักด์ิมูลนิธิฯ	ในงาน	“วันหม่อมงามจิตต์	บุรฉัตร”	งานสร้างเสริม
คนดีมีคุณธรรม	เม่ือวันท่ี	18	ตุลาคม	2557	ณ	หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์	ซอยอารีย์สัมพันธ์	กรุงเทพฯ

ภาพกิจกรรม

	 สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลจัดเสวนาวิชาการ	
เร่ือง	“กลยุทธ์สู่เป้าหมายในเส้นทางการขอตำาแหน่งวิชาการ”	
(Strategy	for	Progression	in	Academic	Position)	เม่ือ 
วันท่ี	30	ตุลาคม	2557	ณ	ห้องประชุม	4224	ช้ัน	2	อาคาร
ส่ิงแวดล้อมพัฒนดล	คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	
มหาวิทยาลัยมหิดล	ศาลายา	และสามารถรับชมย้อนหลังได้ท่ี	
http://iptv.mahidol.ac.th/topic/15054



 เจ้าของ
				สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล	สำานักงานอธิการบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล	ช้ัน5
				999	ถนนพุทธมณฑลสาย	4	ต.ศาลายา	อ.พุทธมณฑล	จ.นครปฐม	73170	
				โทรศัพท์	:	0-2849-6351-2
				โทรสาร	:	0-2849-6351

สถานท่ีพิมพ์ : เจริญดีม่ันคงการพิมพ์	55/4	ซอยเลียบฯฝ่ังเหนือ	10	ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝ่ังเหนือ	แขวงหนองแขม	เขตหนองแขม	กรุงเทพฯ	10170 
โทรศัพท์	:	0-2489-1431	โทรสาร	:	0-2489-1430	E-Mail	:	rtp_234@hotmail.com

ข่าวสภาคณาจารย์ 
เป็นหนังสือในมหาวิทยาลัย	และเป็นส่ือระหว่างคณาจารย์ในการรับฟังแลกเปล่ียนทัศนคติ	ข้อคิดเห็น	 
ท้ังด้านการบริหาร	ด้านวิชาการ	ด้านสวัสดิการ	และอ่ืนๆ	ของมหาวิทยาลัย	บทความ	ข้อคิด	จดหมาย	
เป็นความเห็นของผู้เขียนเท่าน้ัน	มิใช่ความเห็นของสภาคณาจารย์	เกณฑ์การพิจารณาบทความเป็นไป
ตาม	www.senate.mahidol.ac.th/th/regulation.html

บรรณาธิการประจำาฉบับ  ศ.พญ.อลิสา	ล้ิมสุวรรณ
กองบรรณาธิการ   ผศ.ดร.ชาญยศ	ปล้ืมปิติวิริยะเวช		อ.ดร.ธิติคม	พัวพันสวัสด์ิ		ผศ.ดร.สุวิทย์	ลิมาวงษ์ปราณี		 
	 	 	 	อ.ดร.อรรถพล	กาญจนพงษ์พร		ศ.พญ.อลิสา	ล้ิมสุวรรณ
ประสานงานกลาง  สุจิรา	สอนสม		พัชญา	วงษ์วันทนีย์
ออกแบบและจัดทำารูปเล่ม  พรศิริ	บุญมาวงค์
เจ้าของ    สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล	สำานักงานอธิการบด	ีมหาวิทยาลัยมหิดล	ชั้น	5
        999	ถนนพุทธมณฑลสาย	4	ต.ศาลายา	อ.พุทธมณฑล	จ.นครปฐม	73170
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สวัสดีค่ะ
 ข่าวสภาคณาจารย์ฉบับน้ีมีเร่ืองท่ีน่าสนใจเก่ียวกับการบริหารจัดการ “มหิดลสิทธา
คาร” ซ่ึงเป็นหอประชุมแห่งใหม่ของมหาวิทยาลัยมหิดลท่ีมีเอกลักษณ์โดดเด่น โดยได้รับ
เกียรติจาก ศ.พญ.สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ รองอธิการบดี มาบรรยายพิเศษให้สภา
คณาจารย์ ซ่ึงเป็นข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหิดล 
ทางสภาคณาจารย์จึงได้เรียบเรียงข้อมูลและจัดพิมพ์ข้ึน   
 ในเดือนตุลาคมสภาคณาจารย์ โดยฝ่ายวิชาการและวิจัยได้จัดเสวนาวิชาการ เร่ือง 
“กลยุทธ์สู่เป้าหมายในเส้นทางการขอตำาแหน่งวิชาการ” (Strategy for Progression in 
Academic Position) ได้รับความสนใจและตอบรับเป็นอย่างดีจากอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
มหิดล และวิทยากรทุกท่านได้อนุญาตให้สภาคณาจารย์ นำาคำาบรรยายในระหว่างการ
เสวนาเผยแพร่ทางเว็บไซด์สภาคณาจารย์ ดิฉันจึงขอเชิญชวนให้อาจารย์และบุคลากรท่ี
สนใจแต่ไม่ได้เข้าร่วมการเสวนาวิชาการฯ สามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้จากเว็บไซด์ของ 
สภาคณาจารย์ และ IPTV ของมหาวิทยาลัยมหิดล
 ท้ายสุดน้ี ขณะน้ีเข้าสู่ช่วงปลายปี และมีการเปล่ียนแปลงภายในมหาวิทยาลัยมหิดล 
ขอให้อาจารย์และบุคลากรทุกท่านรับฟังข้อมูลข่าวสารและติดตามการเปล่ียนแปลงของ
คณะผู้บริหาร ซ่ึงอาจมีผลต่อการกำาหนดนโยบายในการทำางานของทุกท่าน เพ่ือรับรู้ถึง
การเปล่ียนแปลงภายในมหาวิทยาลัยท่ีจะมีข้ึน ขณะเดียวกันก็ขอให้ทุกท่านวางแผนการ
ต้อนรับปีใหม่ท่ีจะมาถึงน้ีอย่างมีความสุขค่ะ 
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